

TỈNH ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

thu ngân sách trên địa bàn đạt kết quả khá, năm 2020 ước đạt 8.011 tỷ đồng, gấp 1,35 lần so với năm 2015. Về phát triển hạ tầng hệ thống lưới điện, trên địa bàn tỉnh Thái Bình có 2 trạm biến áp 220kV gồm trạm biến áp 220kV Thái Bình công suất 2x250MVA và trạm biến áp 220kV Thái Thụy công suất 1x250MVA; 9 trạm biến áp 110kV gồm 19 máy biến áp với tổng công suất 937MVA và 1 trạm biến áp khách hàng cấp điện cho nhà máy thép Shengli; đang vận hành lưới điện trung áp với các cấp điện áp 35kV (755km), 22kV (923km) và 10kV (994km). Năm 2020 và 2 tháng đầu năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất, sinh hoạt giảm nên phụ tải điện

Pmax năm 2020 giảm 1,6% so với năm 2019, sản lượng điện tiêu thụ năm 2020 tăng 1,9% so với năm 2019; phụ tải điện Pmax 2 tháng năm 2021 tăng trung bình 8,5%, sản lượng điện tiêu thụ 2 tháng năm 2021 tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2020. Nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, tỉnh Thái Bình có 8 nhóm đề xuất, kiến nghị với EVN như: Bổ sung trạm biến áp 110kV Trà Linh vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Bình; ưu tiên để Nhà máy nhiệt điện Thái Bình được phát điện tối đa công suất; quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình điện theo quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Bình đã được Bộ Công Thương phê duyệt; chỉ đạo các đơn vị thành viên sớm triển

khai và đẩy nhanh tiến độ một số dự án có ảnh hưởng trực tiếp đến việc đáp ứng nhu cầu điện trên địa bàn tỉnh...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng và trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hợp tác, đầu tư của EVN đối với tỉnh Thái Bình trong thời gian qua. Tỉnh Thái Bình đã được EVN hỗ trợ xây dựng Nhà máy nhiệt điện Thái Bình hoạt động mang lại hiệu quả cao, đồng thời chi đầu tư hàng tỷ USD, thực hiện kịp thời các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các đồng chí lãnh

đạo tỉnh mong muốn tiếp tục thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa EVN và tỉnh Thái Bình, đồng thời nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của EVN trong thời gian tới để Thái Bình thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là với định hướng phát triển Khu kinh tế Thái Bình đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng khu công nghiệp Liên Hà Thái với quy mô gần 600ha - khu công nghiệp đầu tiên trong Khu kinh tế Thái Bình rất cần sự hỗ trợ của EVN trong việc dịch chuyển một số tuyến đường điện 110kV và các đường dây trung áp. Đối với các đề xuất, kiến nghị của EVN, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan và các địa phương thực hiện cụ thể hơn, quyết liệt hơn các giải pháp bảo đảm đạt hiệu quả tốt nhất.

Đồng chí Dương Quang Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ

tịch Hội đồng thành viên EVN trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình và các sở, ngành, địa phương trong thời gian qua đã hỗ trợ EVN và các đơn vị thành viên hoàn thành nhiệm vụ cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng các công trình điện trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Thái Bình và khẳng định sẽ giao các đơn vị chức năng nghiên cứu giải quyết, bảo đảm cung cấp điện ổn định trên địa bàn tỉnh Thái Bình; phối hợp tốt cùng tỉnh Thái Bình nghiên cứu đầu tư các trung tâm điện khí, điện gió khai thác đặc có thẩm quyền phê duyệt. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN bày tỏ mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Thái Bình để ngành điện hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ tại địa phương.

ĐÔNG HUNG

Hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hưng đã phát động toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia.



Cán bộ, công chức huyện Đông Hưng tham gia cuộc thi.

Để cuộc thi đạt kết quả cao, Ban Thường vụ Huyện ủy giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Đài TTTH huyện tập trung tuyên truyền, phổ biến thể lệ cuộc thi. Đảng ủy các xã, thị trấn, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai và vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc thi, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia. Đông Hưng phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia dự thi.

THU HIỀN

LẤY SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN...

(Tiếp theo trang 1)

tổng thể, nhiều bộ, ngành, địa phương đã có những mô hình, sáng kiến mới được nghiên cứu, áp dụng có hiệu quả. Cũng trong giai đoạn này, các chỉ số đo lường, đánh giá kết quả, tác động của CCHC được ban hành và triển khai thực hiện đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác CCHC của các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương tới chính quyền địa phương các cấp. Thể chế của nền hành chính, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thể chế về mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân được hoàn thiện, củng cố và triển khai có hiệu quả trên thực tế. Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cắt giảm điều kiện kinh doanh, cải cách hoạt động kiểm tra

chuyên ngành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử đạt được những kết quả quan trọng. Từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV đến tháng 11/2020 đã cắt giảm, đơn giản hóa hơn 1.000 TTHC, 3.893/6.191 điều kiện kinh doanh. 100% bộ, ngành, địa phương, cơ quan đã thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử đối với 3 cấp chính quyền. Việc gửi, nhận văn bản điện tử giúp tiết kiệm chi phí trên 1.200 tỷ đồng/năm. Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều đổi mới, từng bước đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ngành, địa phương tập trung làm rõ thêm kết quả công tác CCHC gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, địa phương, đơn vị thời gian qua; đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp nhằm triển khai thực hiện thắng lợi chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; đồng thời, đánh giá cao sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp đối với công tác CCHC thời gian qua, đặc biệt là trong cải cách TTHC. Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Về định

hướng CCHC giai đoạn 2021 - 2030, Thủ tướng Chính phủ đề nghị tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng và đẩy mạnh CCHC, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, nâng cao trách nhiệm giải trình, từng bước hiện đại, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội, người dân, doanh nghiệp đối với công tác CCHC. Tiếp tục xây dựng,

hoàn thiện hệ thống thể chế của bộ máy hành chính nhà nước đầy đủ, đồng bộ, hiện đại. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, thường xuyên rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC; tăng cường giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa các cấp để cải thiện chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước...

Nhân dịp này, 13 tập thể và 14 cá nhân đại diện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 đã được biểu dương, khen thưởng.

KIỂM TRA SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP...

(Tiếp theo trang 1)

Đối với bệnh viêm da nổi cục (VDNC) ở trâu, bò trên địa bàn huyện, hết ngày 17/3 dịch bệnh phát sinh tại 3 xã: Vũ Hội, Minh Quang, Tự Tân; số bò bị bệnh là 13 con trong tổng đàn 59 con. Các xã có bò bị bệnh đã sử dụng 11 lít hóa chất, 150kg vôi bột để tiêu độc, khử trùng ổ dịch đồng thời cách ly số bò bị bệnh, thực hiện các biện pháp chăm sóc, điều trị theo khuyến cáo của ngành chuyên môn.

Thảm mô hình tích tụ ruộng đất với tổng diện tích gần 40ha của hộ anh Nguyễn Văn Kiên,

xã Tân Phong, nắm bắt những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tích tụ ruộng đất, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Chủ trương tích tụ, tập trung ruộng đất trong nông nghiệp là hết sức đúng đắn; góp phần mở rộng quy mô sản xuất cũng như thúc đẩy hình thành các hình thức tổ chức sản xuất mới, nâng cao hiệu quả sản xuất. Do đó, các địa phương cần tập trung đẩy mạnh tích tụ ruộng đất gắn với liên kết, bao tiêu sản phẩm, hình thành vùng sản xuất hàng

hóa quy mô lớn nhằm nâng cao giá trị sản xuất. Trên cơ sở Nghị quyết số 40/2020/NQ-HĐND, ngày 9/12/2020 của HĐND tỉnh về phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021 - 2025, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổng hợp ý kiến đóng góp của các sở, ngành liên quan; tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các đơn vị trong ngành, cá nhân tích tụ ruộng đất, HTX kiểu mới, doanh nghiệp nông nghiệp về cơ chế, chính sách hỗ trợ nông nghiệp, từ đó tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ liên kết, tiêu thụ sản

phẩm bảo đảm phù hợp, hiệu quả. Đối với sản xuất vụ xuân, ngành Nông nghiệp tăng cường cán bộ bám sát đồng ruộng; phát hiện sớm, tham mưu các biện pháp chỉ đạo phòng, trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại.

Sau khi kiểm tra công tác phòng, chống bệnh VDNC tại trang trại chăn nuôi bò của anh Đoàn Văn Cường, xã Vũ Hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, hướng dẫn của ngành Nông nghiệp, quyết liệt khoanh vùng dập dịch; tăng cường tuyên truyền bằng hình

thức, hướng dẫn người chăn nuôi cách nhận biết và phòng, chống bệnh VDNC, tích cực áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Trâu, bò mắc bệnh, nghi mắc bệnh cần được cách ly để tránh lây lan, thực hiện các biện pháp chăm sóc, điều trị theo khuyến cáo của ngành chuyên môn. Đối với người dân, cần chủ động kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện các trường hợp trâu, bò có biểu hiện bị bệnh hoặc nghi nhiễm bệnh, nếu phát sinh ổ dịch phải khẩn trương báo cáo chính quyền, cơ quan chuyên môn để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn

Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn và sử dụng chất kích thích là những biện pháp mà ngành chức năng trên địa bàn tỉnh sẽ đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Tối ngày 15/3 là tối đầu tiên Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) ra quân xử lý người điều khiển phương tiện trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Cùng 3 tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát trên địa bàn thành phố Thái Bình, theo ghi nhận của phòng viên, đại đa số người điều khiển phương tiện đã có ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Ngay trong tối ngày đầu tiên ra quân, 3 tổ công tác đã dừng, kiểm tra nồng độ cồn hàng trăm người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Qua kiểm tra đã phát hiện 4 trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn. Điển hình: 21 giờ 15 phút ngày 15/3, tại đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Bình, qua kiểm tra xe



Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Thái Bình.

ô tô biển kiểm soát 17A-216.11 do anh Vũ Đức Thuận, trú tại xã Thái Đô (Thái Thụy) điều khiển, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phát hiện anh Thuận vi phạm nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở; lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tịch thu giấy phép lái xe, tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thiếu tá Nguyễn Trường Giang, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Kiến Xương cho biết: Từ đầu năm 2021 đến nay, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông Công an

huyện đã phát hiện 5 trường hợp người điều khiển mô tô vi phạm nồng độ cồn, phạt hành chính và nộp Kho bạc Nhà nước 19 triệu đồng. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn huyện.

Cùng với việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về cấm sử dụng rượu, bia, chất có cồn, chất ma túy và

người dân luôn có ý thức phòng ngừa. Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh về kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề "Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn", Phòng Cảnh sát giao thông đã tập trung lực lượng, phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác; chủ động phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy, chất kích thích, vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm pháp luật khác, góp phần kiểm soát, giảm thiểu tai nạn giao thông. Ngay trong tối ngày 15/3, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã kiểm tra, phát hiện 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 3 xe mô tô và 2 xe ô tô, lập biên bản, tạm giữ phương tiện, tịch thu giấy phép lái xe có thời hạn và xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật. Bên cạnh việc triển khai thực hiện chuyên đề xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn tại các tuyến đường đã được phân công phụ trách, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục huy động lực lượng phân công 2 - 3 tổ công tác, duy trì 2 - 3 buổi tối/tuần, tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý về chuyên đề này tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố Thái Bình như: Quang Trung, Lê Lợi, Lý Bôn, Lý Thường Kiệt, Ngô Quyền, Hoàng Văn Thái, Long Hưng, Hùng Vương hoặc các tuyến, địa bàn thị trấn, thị tứ thuộc các huyện.

PHẠM HƯNG

MINH LĂNG

105 người được khám bệnh, cấp thuốc



Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn xã Minh Lăng.

Sáng ngày 18/3, Huyện đoàn Vũ Thư phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người thuộc hộ nghèo và cận nghèo xã Minh Lăng.

Tại buổi khám bệnh, 105 người có hoàn cảnh khó khăn của xã Minh Lăng được khám sàng lọc bệnh thường gặp như tim mạch, huyết áp, các bệnh về mắt. Đồng thời, được tư vấn sức khỏe, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng ngừa bệnh tật. Nhân dịp này, Huyện đoàn Vũ Thư phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện trao tặng 105 suất quà, mỗi suất trị giá 100.000 đồng động viên các hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã.

QUỲNH LƯU

60 hộ chăn nuôi phát sinh bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tính đến hết ngày 17/3 bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò đã phát sinh tại 60 hộ chăn nuôi thuộc 17 xã, thị trấn của 8 huyện, thành phố. Số bò mắc bệnh là 90 con trong tổng đàn 307 con trâu, bò của 60 hộ nuôi; số bò chết đã tiêu hủy là 5 con với tổng trọng lượng 937kg. Số bò mắc bệnh còn lại đang được nuôi nhốt cách ly, chăm sóc, điều trị triệu chứng kể phát theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Các địa phương trên địa bàn tỉnh đã sử dụng 897 lít hóa chất và gần 11.865kg vôi bột để vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, xử lý ổ dịch, phòng, chống dịch bệnh.

THANH HUÂN